

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Vào những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ, Mẹ Hội Thánh cho chúng ta nghe những bài đọc nói về ngày Chúa Quang Lâm. Ngày đó chúng ta sẽ phải tính sổ về những gì chúng ta đã lãnh nhận. Mỗi người tùy theo khả năng Chúa ban cho những hồng ân để chu toàn phận sự của người Kitô hữu.

Dù chỉ là phận vụ nhỏ nhoi nhưng làm chăm chỉ, cần mẫn như người nội trợ trong gia đình mà sách Châm Ngôn nói tới, hay như một người quản gia phải quản xuyên nhiều việc của chủ như dụ ngôn Mathêu đưa ra, thì tất cả đều được Thiên Chúa chăm công tùy theo khả năng và tùy theo ơn ban vào một ngày nào đó.

Ngày đó không ai biết, Ngài đến như kẻ trộm, nên mọi người đều phải canh phòng và tỉnh thức. Thiết thực nhất là giờ đây chúng ta hãy thống hối về những tội lỗi của mình để chờ đón Chúa và tham dự Thánh Lễ cho sốt sáng.

CA NHẬP LỄ (Gr 29, 11.12.14)

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các người, được bình an chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các người cầu cứu Ta, và Ta sẽ nhận lời, Ta sẽ đưa các người trở về từ khắp chốn lưu đày”.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Cn 31, 10-13.19-20.30-31)

Trích sách Châm ngôn.

Tim đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.
Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng.
Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc.
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
Duyên dáng là giá trị, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.
Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.
Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 127, 1+2, 3,4+5)

Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

- Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.
- Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mớn, xúm xít tại bàn ăn.
- Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh.

BÀI ĐỌC II (1 Tx 5, 1-6)

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai họa sẽ thành linh ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.

Đó là lời Chúa

ALLELUIA (Mt 24, 42a.44)

Alleluia, alleluia! – Chúa nói “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.
Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. – Alleluia.

PHÚC ÂM (Mt 25, 14-30)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu.

Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yếm, người kia hai yếm, người khác nữa một yếm, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yếm lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yếm khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yếm gây lời được hai yếm khác. Còn người đã lãnh một yếm thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yếm tiến lại gần, đưa năm yếm khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yếm, tôi đã gây lời được năm yếm khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yếm cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yếm, tôi đã gây lời được hai yếm khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yếm cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yếm bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tội tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các người hãy lấy yếm bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yếm. Vì phạm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiêng rãnh.”

Đó là lời Chúa.

CA HIỆP LỄ (Tv 73,28)

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Với niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu, chúng ta cùng hiệp lòng và tha thiết nguyện xin:

+ **CD:** **Chúa luôn ban hồng ân và niềm vui cho những người bước đi theo Chúa.**

1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm tạ và trân trọng những ơn riêng mà Chúa trao ban cho từng người. Và biết dùng những hồng ân Chúa ban để luôn sẵn sàng phục vụ trong công việc của giáo xứ, giáo hội, dù nhỏ mọn nhất mà không tìm cách đề cao, với tất cả tình yêu và sự hy sinh hầu mong danh Chúa được cả sáng.
2. Lạy Chúa, hôm nay là Ngày Thế giới cầu nguyện cho những người nghèo khó, chúng con đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp khó khăn. Nơi xã hội mà chúng con đang sống. Xin cho mỗi người chúng con biết ý thức hơn về hành vi của bản thân, biết noi gương Chúa, đi đến với những người cần giúp đỡ, ủi an và nâng đỡ họ.
3. Lạy Chúa! Trong tâm tình sốt mến bước vào Tuần Kinh Thánh. Xin cho chúng con luôn ý thức được giá trị cao vời của Lời Chúa và biết chạy đến với Lời Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Để từ Lời của Chúa, chúng con được soi sáng và kín múc được những chân lý mà Chúa muốn mặc khải cho chúng con. Qua Lời của Chúa, xin củng cố niềm tin và hy vọng của chúng con trên hành trình lữ hành này.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Chúa nhân từ, xin lắng nghe lời nguyện của những người trông cậy vào Chúa. Xin cho chúng con được lớn mạnh trong Lời Chúa, qua đó chúng con biết dùng những ân sủng Chúa ban để hết mình cộng tác vào sứ vụ mở mang Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lịch phụng vụ trong tuần

20/11 X Thứ Hai Tuần XXXIII TN
Bđ 1: 1Mcđ 1,10-15.41-43.
54-57.62-64

P. Æ: Lc 18,35-43

21/11 Tr Thứ Ba Tuần XXXIII TN
Đức Mẹ Dâng Minh

Bđ 1: Dcr 2,14-17

P. Æ: Mt 12,46-50

22/11 Đ Thứ Tư Tuần XXXIII TN
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo

Bđ 1: 2Mcđ 7,1.20-31

P. Æ: Lc 19,11-28

23/11 Tr Thứ Năm Tuần XXXIII TN

Bđ 1: 1Mcđ 2,15-29

P. Æ: Lc 19,41-44

24/11 Đ Thứ Sáu Tuần XXXIII TN
THÁNH AN-RÊ ĐỨNG LẠC VÀ
CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Bđ 1: 1Mcđ 4,36-37, 52-59

P. Æ: Lc 19,45-48

25/11 X Thứ Bảy Tuần XXXIII TN

Bđ 1: 1Mcđ 6,1-13

P. Æ: Lc 20,27-40

26/11 Tr. CHÚA KITO VUA VỮ TRỤ
Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Bđ 1: Ed 34,11-12.15-17

Bđ 2: 1Cr 15,20-26.28

P. Æ: Mt 25,31-46

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 年間第33主日 A年

"Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21-23)



Tranh : "Dụ ngôn về những nén bạc"
Stained glass ở Nhà thờ Thánh Dominic Uwajima

Ngày Thế giới người nghèo
Tuần Kinh Thánh (19-26/11)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
19.11.2023